



ข่าวนายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการผลิตนายประจำเรือระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตนายประจำเรือระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมภูตือนันต์ โรงเรียนนายเรือ

กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการพาณิชย์นาวี ของประเทศ ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีของประเทศขาดแคลนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีให้มีทั้งจำนวนและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของประเทศ กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการร่วมกันผลิตนายประจำเรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ปฏิบัติงานบนเรือ) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๒

ในการดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้จัดหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาการพื้นฐาน ตลอดจนอาจารย์และอาคารสถานที่เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานพอเพียงที่จะศึกษาวิชาชีพต่อไป

สำหรับในส่วนของกองทัพเรือจะสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกด้านวิชาชีพทางเรือ รวมทั้งครู - อาจารย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการฝึก ซึ่งความร่วมมือในโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของกองทัพเรืออย่างเต็มศักยภาพในการผลิตบุคลากรพาณิชยนาวิของประเทศ และเป็นการให้บริการทางวิชาการของกองทัพเรือ ซึ่งโรงเรียนนายเรือมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้

การจัดนิทรรศการองค์ความรู้โรงเรียนนายเรือ ๒๕๕๒

โรงเรียนนายเรือดำเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณโถงอาคาร ๖ โรงเรียนนายเรือ

การจัดนิทรรศการจัดการความรู้ครั้งนี้ อยู่ในโครงการเผยแพร่ความรู้ตามแผนงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ของกำลังพลโรงเรียนนายเรือสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ในโอกาสต่อไป ซึ่งลักษณะและรูปแบบของการจัดนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ การสาธิตผลงานองค์ความรู้ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาวิชาการ ซึ่งมีองค์ความรู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน ๕๐ องค์ความรู้ เช่น การบริหารการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดบอร์ดวิชาการ การพัฒนากระบวนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเพื่อยืดอายุชุดเต็มยศรักษาพระองค์ คุณธรรมครู - คุณธรรมนักเรียนนายเรือ ความรู้ในการควบคุมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ การบริหารบุคคล ลูกจ้างชาวต่างประเทศ การสืบค้น WEB OPAC และการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนายเรือ เป็นต้น

สำหรับในส่วนของฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ซึ่งมีหน้าที่ให้การศึกษาวិชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนายเรือ นั้น ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ในงาน (Tacit) ซึ่งครูอาจารย์ในแต่ละวิชามีการนำเสนอเทคนิคและวิธีการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนายเรือได้เป็นอย่างดี



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ (๑ เม.ย.๕๑ - ๓๑ มี.ค.๕๒) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยดำเนินการตามแนวทางในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พุทธศักราช ๒๕๔๗

การประเมินคุณภาพภายใน เป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานสังกัดจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวบ่งชี้ คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบว่า เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด และมีการกำหนดระดับของผลประเมินให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่ทำการประเมินด้วย

โรงเรียนนายเรือกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในหลังสิ้นปีการศึกษา (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี) โดยหน่วยงาน ๑ จะจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือจะแต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อศึกษา SAR ของหน่วยและดำเนินการประเมินตามหลักการและวิธีการประเมินคุณภาพต่อไป โดยผลการประเมินจะนำเสนอหน่วยงาน ๑ และผู้บริหารของหน่วยเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

